
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2558  ครั้งท่ี 1 

วันที่ 11  สิงหาคม  2558 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 

----------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

    ที่   ชื่อ-สกุล      ตําแหน่ง          ลายมือชื่อ 

1 นายโรจน์  มูลชัย ประธานสภา อบต.  โรจน์  มูลชัย 

2 นายธานี  สุทธศิลป์ รองประธานสภา อบต.  ธานี  สุทธศิลป ์

3 นายนพดล  บั้งเงิน เลขานุการสภา อบต.  นพดล  บั้งเงิน 

4 นายบุญนัก  อินเรียน สมาชิกอบต.ม.1  บุญนัก  อินเรียน 

5 นายจตุรงค์  อุบลศิลป์ สมาชิกอบต.ม.1  จตุรงค์  อุบลศิลป์ 

6 นายเกียงศักดิ์  นายกุม สมาชิกอบต.ม.2  เกียงศักดิ์  นายกุม 

7 นายถวัลย์ ปัญญาดี สมาชิกอบต.ม.2  ถวัลย์ ปัญญาดี 

8 นายนันทภพ  คํามูล สมาชิกอบต.ม.3  นันทภพ  คํามูล 

9 นายผดุงพล  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.3  ผดุงพล  อุปการคํา 

10 นายพงศกร  กาไชย สมาชิกอบต.ม.4  พงศกร  กาไชย 

11 นายชุม  อ่อนหวาน สมาชิกอบต.ม.4  ชุม  อ่อนหวาน 

12 นายสง่า  สุทธศิลป์ สมาชิกอบต.ม.5  สง่า  สุทธศิลป์ 

13 นายสม  ศรีกัน สมาชิกอบต.ม.5  สม  ศรีกัน 

14 นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกอบต.ม.6  สมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ 

15 นายวิเชียร  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.7  วิเชียร  อุปการคํา 

16 นายชาคริต  วรรณชัย สมาชิกอบต.ม.7  ชาคริต  วรรณชัย 

17 นายสมัย  อินมาส สมาชิกอบต.ม.8  สมัย  อินมาส 

18 นางสาวปรารถนา  ผ่องสนาม สมาชิกอบต.ม.9  ปรารถนา  ผ่องสนาม 

19 นายฤทธิ์  ภูตอดี สมาชิกอบต.ม.9  ฤทธิ์  ภูตอดี 

20 นายสมบัติ  ต๊ะจันทร์ สมาชิกอบต.ม.10  สมบัติ  ต๊ะจันทร์ 

21 นายสมชาย  เข็มเพชร สมาชิกอบต.ม.10  สมชาย  เข็มเพชร 

22 นายอินถา  ประใจ สมาชิกอบต.ม.11  อินถา  ประใจ 

23 นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ สมาชิกอบต.ม.12  ไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ 
 



24 นายพรชัย  จันติ๊บ สมาชิกอบต.ม.12  พรชัย  จันติ๊บ 

25 นางสาวชุนากรณ์  ปูชัย สมาชิกอบต.ม.13  ชุนากรณ์  ปูชัย 

26 นายดวงแก้ว  บุญทา สมาชิกอบต.ม.13  ดวงแก้ว  บุญทา 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายตาแก้ว ติ๊บกรณ์  สมาชิก อบต. ม. 11 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ที่   ชื่อ-สกุล    ตําแหน่ง          ลายมือชื่อ 

1 นายบุญธรรม  ปูชัย นายก อบต.  บุญธรรม  ปูชัย 

2 นายสงัด  ปัญญาดี รองนายก อบต.  สงัด  ปัญญาดี 

3 นายคําปัน  จุ่มอ่ิน รองนายก อบต.  คําปัน  จุ่มอ่ิน 

4 นายชาญวิทย์  สมยาดี เลขานุการนายก อบต.  ชาญวิทย์  สมยาดี 

5 นางสาวอนุสรา  วิชัยเนตร รองปลัด อบต.  อนุสรา  วิชัยเนตร 

6 นายวิสิน  หินใหญ่ ผู้อํานวยการกองคลัง  วิสิน  หินใหญ ่

7 นายพลากร  ผะก่าคําแหลง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  พลากร  ผะก่าคาํแหลง 

8 นายเมธี  แสงศรี หัวหน้าส่วนโยธา เมธี  แสงศร ี

9 นางสาวจงดี  อินต๊ะนนท์ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จงดี  อินต๊ะนนท์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

ก่อนระเบียบวาระ 

นายนพดล  บั้งเงิน ให้สัญญาณที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญประธานสภา 
(เลขานุการสภา) ขึ้นทําหน้าที่   

นายโรจน์  มูลชัย  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมขอให้รองประธานสภาได้อ่านประกาศเรียกประชุม
(ประธานสภา)  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย     

นายธานี  สุทธศิลป์ อ่านประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย  สมัยสามัญ 
(รองประธานสภา) สมัยที่  3/2558  ครั้งที่  1   

เมื่อรองประธานอ่านประกาศจบแล้ว  ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายโรจน์  มูลชัย  แนะนําข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม ่ คือ  น.ส.จงดี  อินต๊ะนนท์ 
(ประธานสภา)  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  ขอให้ได้แนะนําตัวต่อที่ประชุมครับ 



น.ส.จงดี  อินต๊ะนนท์ เรียนนายก อบต.แม่ลอย  รองนายก อบต.แม่ลอย  เลขานุการนาย อบต.แม่ลอย  
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ปลัดอบต.แม่ลอย   
   รองปลัด อบต.แม่ลอย  และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน  ชื่อ น.ส.จงดี  อินต๊ะนนท์
   บ้านอยู่  หมู่  8  ตําบลแม่ลอย  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น 

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ประสบการณ์ทํางาน  9  ปี  10  เดือน พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง  จะได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    ทุกปีจะมีองคมนตรีมาตรวจเยี่ยม  4-5  เดือนจะมาครั้งหนึ่ง  ประสบการณ์
อีกอย่างหนึ่งคือด้านเกี่ยวกับยาเสพติด  บ้านเราจะเป็นยาบ้า  แต่ที่นั้นจะเป็นฝิ่น  ซึ่ง
เราจะไม่รู้เลยว่าเขาติด  ถ้าพ่อติด  แม่ก็จะติด  และลูกก็จะติดไปด้วย  บางครั้งเรา
เอามาตัดยังแปลกใจว่าเด็กอายุ  1  เดือน  ติดฝิ่นได้ด้วย  คือเด็กดื่มนมแม่ก็จะได้รับ
โดยตรง  จะพยายามช่วยกันรณรงค์ป้องกันเพราะตําบลแม่ตื่นติดฝิ่นอันดับ 1 ของ
ประเทศ  มาทํางานที่นี้ชีวิตข้าราชการเงินทองไม่สําคัญแต่ขอให้มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี  
มีหัวหน้าที่ดี  เป็นสิ่งประเสริฐสุด  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย 

นายโรจน์  มูลชัย  เรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่อง  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
(ประธานสภาฯ) พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่  12  สิงหาคม  2558  ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอเทิง  

เวลา  08.00  น.  และในเวลา  13.00  น.  เชิญร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําที่
บ้านหมู่ที่  4  เป็นงานของโครงการปิดทองหลังพระ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2558  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2558 ที่ผ่านมา   
มีการแก้ไขวงเงินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ลําดับที่  8  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)  บ้านศรีมงคล  หมู่  12  ส่วนของ
งบประมาณข้อบัญญัติ  2,500  แก้เป็น  25,000  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบแก้ไขรายงานประชุม  พร้อมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
   ไม่มีกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายโรจน์  มูลชัย  ในการประชุมครั้งนี้  จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือรองรับ  คือ 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัติ  เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จะเป็นปีต่อปี  รายละเอียดจะให้เลขาสภาชี้แจง 
นายนพดล  บั้งเงิน ขอแก้ไขระเบียบวาระที่  4  เป็นเรื่องที่ประธานสภาฯขอเพ่ิมเติมเนื่องจากจากเดิม 
(เลขานุการสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติที่เราเลือกไว้มีวาระ 2  ปี  ซึ่งขัดกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ในหมวดที่  



8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  
คือ  1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขออนุญาตอ่านเฉพาะที่เก่ียวข้อง  ข้อ  105  ภายใต้
ข้อบังคับข้อ  103  และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นแก่กจิการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  โดยใช้วิธีการเลือกเหมือนเลือกประธานสภาและรองประธานสภา   

นายโรจน์  มูลชัย ขอให้ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เริ่มจากคนที่  1  ก่อน 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 
นายชาคริต  วรรณชัย เสนอ  นายพงศกร  กาไชย  ส.อบต.หมู่ที่  4  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต. ม.7) โดยมี  นายสง่า  สุทธศิลป์  ส.อบต.หมู่ที่  5  และนายบุญนัก  อินเรียน  ส.อบต.หมู่ที่  

1  เป็นผู้รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายพงศกร  กาไชย  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1   

ด้วยเสียงข้างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไม่มาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอให้ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 
นายสมัย  อินมาส เสนอ  นายจตุรงค์  อุบลศิลป์  ส.อบต.หมู่ที่  1  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต. ม.8) โดยมี นายวิเชียร  อุปการคํา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 และนายอินถา  ประใจ  ส.อบต.หมู่ที่  

11  เป็นผู้รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นายจตุรงค์ อุบลศิลป์  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  

ด้วยเสียงข้างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไม่มาประชุม จํานวน      1  เสียง 
 



นายโรจน์  มูลชัย ขอให้ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 
นายฤทธิ์  ภูตอดี เสนอ  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  ส.อบต.หมู่ที่  12  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต. ม.9) โดยมี นายสม  ศรีกัน  ส.อบต.หมู่ที่ 5  และนายนันทภพ  คํามูล  ส.อบต.หมู่ที่  3  

เป็นผู้รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3  

ด้วยเสียงข้างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไม่มาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายโรจน์  มูลชัย  ก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  ท่าน  คือ 
(ประธานสภาฯ) 1.  นายพงศกร  กาไชย  ส.อบต.หมู่ที่  4 
 2.  นายจตุรงค์  อุบลศิลป์  ส.อบต.หมู่ที่  1 
 3.  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  ส.อบต.หมู่ที่  12 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

   วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย ได้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เพ่ือเสนอ
ให้สภาฯพิจารณา 

นายก อบต.  ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุม  พร้อมหลักการและเหตุผล  ที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมตามระเบียบฯ 

 สําหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายฯ  ขอให้เลขานายกฯได้อ่านให้ฟัง 
นายชาญวิทย์  สมยาดี อ่านร่างบประมาณรายจ่ายฯ  ทั้งฉบับให้ที่ประชุมฟังจนจบ 
(เลขานุการนายกฯ) คําแถลงงบประมาณ 
 คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย  ขอชี้แจงให้ท่านประธานและ

สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานการณ์คลัง   

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 



ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ณ  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  29,949,822.56  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม    10,583,450.99  บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   9,222,079.84  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
  จํานวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  0  
โครงการ  รวม  0  บาท 

1.2  เงินกู้คงค้าง   0  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  จํานวน  23,601,083.67  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร         239,460.41  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      502,760.55  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        209,936.49  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              0.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        176,970.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                 0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    13,887,986.22  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     8,583,970.00  บาท 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    0.00  บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จํานวน  18,817,114.31  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง        905,724.50  บาท 
  งบบุคลากร     7,250,973.00  บาท 
  งบดําเนินการ     6,671,127.08  บาท 
  งบลงทุน     2,237,789.97  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น          9,500.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน     1,742,000.00  บาท 
  (4)รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    0.00  บาท 
  (5)มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน 0.00 บาท 
 3.งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการ    0    กิจการ   0  บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. –  มีรายรับจริง   0  บาท 
  รายจ่าย   0   บาท 



  กูเ้งินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ  จํานวน  0  บาท 
  ยืมเงินสะสมจาก อบต.   จํานวน  0  บาท 
  กําไรสุทธิ    จํานวน  0  บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  -  จํานวน  0  บาท 
  ทรัพย์จํานํา    จํานวน  0  บาท 
 
  ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2559  องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ลอย  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 239,460.41 365,000.00 200,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 502,760.55 50,000.00 335,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 209,936.49 200,000.00 140,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,970.00 150,000.00 125,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 1,129,127.45 765,000.00 800,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 13,887,986.22 12,735,000.00 13,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 13,887,986.22 12,735,000.00 13,200,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 8,500,000.00 8,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8,583,970.00 8,500,000.00 8,000,000.00 

รวม 23,601,083.67 22,000,000.00 22,000,000.00 
 
 
 
 
 
 



 ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลอย  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 2.2  รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 905,724.50 834,136.00 854,510.00 
งบบุคลากร 7,250,973.00 9,543,384.00 10,272,320.00 
งบดําเนินการ 6,671,127.08 6,336,680.00 5,962,070.00 
งบลงทุน 2,237,789.73 3,476,800.00 3,177,100.00 
งบรายจ่ายอื่น 9,500.00 10,000.00 11,000.00 
เงินอุดหนุน 1,742,000.00 1,799,000.00 1,723,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,817,114.31 22,000,000.00 22,000,000.00 
รวม 18,817,114.31 22,000,000.00 22,000,000.00 

นายโรจน์  มูลชัย  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ เรียนท่านประธานที่เคารพผมมีวาระเร่งด่วนที่จะขอให้ทางสภาได้พิจารณา 
(ส.อบต.ม.6) เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่  อยากทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้ตัด

เงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ออกจากร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2559  เพราะเป็น
โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน 

นายโรจน์  มูลชัย ขอให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญธรรม  ปูชัย เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการของโรงเรียน 
(นายก อบต.) บ้านแม่ลอยไร่ทางอบต.ไม่ได้ตัดโครงการออก  แต่ทางโรงเรียนส่งโครงการมาเลย

ระยะเวลาที่กําหนด  ตรงนี้ให้ทางสภาเป็นผู้พิจารณาว่าจะเพ่ิมโครงการของโรงเรียน
บ้านแม่ลอยไร่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2559  
หรือไม ่เพราะว่าก่อที่จะจัดทําร่างข้อบัญญัติฯทาง อบต.ได้นัดประชุมกลุ่มอาชีพและ
ส่วนราชการทุกส่วนที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนประจําปี
งบประมาณ  2559  เราได้ชี้แจงและกําหนดระยะเวลาการเสนอโครงการไว้ชัดเจน
แล้ว  หากกลุ่มอาชีพหรือหน่วยงานใดส่งมาเลยระยะเวลาเราก็จะไม่นําเข้าร่าง
ข้อบัญญัติฯ  แต่จะให้สภาได้พิจารณาเอง  เนื่องจากมีหลายกลุ่มที่ส่งเข้ามาช้าแต่ร่าง
ข้อบัญญัติเราได้ส่งให้ทางสภาไปแล้ว  สําหรับผมขอชี้แจงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดการ
รับหนังสือหรือโครงการข้างในขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯได้เป็นผู้ชี้แจงครับ 



นายพลากร  ผะก่าคําแหลง เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิก   
(จนท.วิเคราะห์ฯ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเมื่อวานนี้ท่าน ผอ.ก็ได้มาพบกับ

ผมแล้ว  ต้นเรื่องจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่  ซึ่งในปีงบประมาณ  2558  ตอนที่
ได้ทําโครงการก็จะมีห่วงระยะเวลาที่จํากัดอยู่  และมีหลายปัจจัยสําหรับโรงเรียนบ้าน
แม่ลอยไร่  ปัจจัยแรกคือด้านเอกสารของทางโรงเรียนที่จัดทําข้ึนมาซึ่งเบื้องต้นแล้ว
ทางโรงเรียนได้จัดทําเอกสารเกี่ยวกับโครงการเข้ามาทั้งหมด  3  ฉบับ  ฉบับแรกท่ีได้
ทําเข้ามาเป็นเรื่องเก่ียวกับการรายงานเพ่ือที่จะเบิกงบประมาณของปี  2558  ซึ่งเรา
ได้เบิกไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม  และอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของบประมาณปี  2558  
อีกครั้งหนึ่ง  และอีกฉบับหนึ่งที่อยู่ในมือท่านประธานคือของบประมาณ  ก็เลยสับสน
ไม่แน่ใจว่าจะของบฯปี 2558  หรือ  2559  แต่ข้างในโครงการกิจกรรมเป็น
ปีงบประมาณ  2557  ระยะเวลาดําเนินการเป็นปีงบประมาณ  2558  ท่านประธาน
เปิดดูได้  กิจกรรมจะเป็นตั้งแต่  1  ต.ค.  2556 – 30 ก.ย. 2557  ระยะเวลาดําเนิน
โครงการตั้งแต่วันที่  1  ต.ค.  2557 – 30  ก.ย.  2558  ซึ่งช่วงนี้จะสับสน  ซึ่งให้ 
เจ้าหน้าที่ธุรการได้ตรวจสอบโครงการแล้วไม่พบว่าของบประมาณปี  2559  ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามกับผู้รับผิดชอบโดยตรงคือครูประหยัด  โมทนา  ไปแล้วสามครั้ง
แต่ก็ยังสับสนอยู่  ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี  2559  ไป
ให้ท่านสมาชิกก็ได้ติดต่อทางโรงเรียนไปแล้วว่าให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่
ก็ติดต่อไม่ได้  เลยต้องจัดทําร่างข้อบัญญัติฯออกมาในลักษณะนี้   

นายพงศกร  กาไชย ตรงนี้ถ้าเป็นการเพิ่มโครงการเข้ามาใหม่จะอยู่ในการแปรญัตติซึ่งเป็นอํานาจของ 
(ส.อบต.ม.4) ผู้บริหารที่จะตั้งรายการข้ึนมาใหม่   
นายบุญธรรม  ปูชัย ผมขอรับรองโครงการของโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่  ในการตั้งรายการตั้งรายการใหม่ใน

ขั้นแปรญัตติ 
นายโรจน์  มูลชัย สําหรับโครงการของโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับ  มีท่านสมาชิกท่าน 
(ประธานสภาฯ) ใดมีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ 
(นายพงศกร  กาไชย) เรียนท่านประธานฯ และผู้บริหาร จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ส.อบต.ม.4) รายจ่ายประจําปี  2559  ตั้งข้อสังเกต  ดังนี้ 

1.  ที่ขาดหายไปคือโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร 
 2.  โครงการหน้าที่  9  โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ของกองคลัง งบประมาณ 2557  

เราได้อนุมัติงบประมาณในการจัดทําห้องเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีอยากถามว่า
ตอนนี้ไปถึงไหน  เพราะใช้งบประมาณไปเยอะพอสมควรแต่งานจัดเก็บไม่ก้าวหน้า  
3.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง จะปรับปรุงต่อ
เติมตรงไหนอย่างไรเพราะเจ้าหน้าที่กองคลังถ้าเทียบกับสํานักปลัดแล้วบุคลากรสํานัก
ปลัดจะมีมากกว่าแต่ห้องทํางานแคบอยู่กันแออัด   



4.  โครงการของส่วนการศึกษาค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อาคารหลังใหม่สร้างยังไม่เสร็จรู้ได้อย่างไรว่าจะปรับปรุงต่อเติม
ตรงไหน  อยากให้สร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตั้งงบประมาณ   
5.  โครงการของส่วนโยธา  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้มากเกินความจําเป็นหรือเปล่า  ต่อไป
6.  วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของรถฟาร์มแทกเตอร์  ตั้งไว้เกินความจําเป็นหรือเปล่า   
7.  โครงการก่อสร้างระบบประปาของสํานักงาน อบต.แม่ลอย  ตั้งไว้  350,000 บาท 
ขอเสนอท่านนายกว่าแท้งน้ําบ้าน ม.4 มีอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เราขอทางหมู่บ้าน
เคลื่อนย้ายมาตั้งไว้ที่ อบต. จะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเปล่า   
ขอนําเรียนเท่านี้ก่อน 

นายโรจน์  มูลชัย  ขอเชิญท่าน ผอ.กองคลัง  ได้ชี้แจง  เรื่องแผนที่ภาษี และปรับปรุงต่อเติม 
(ประธานสภาฯ) ห้องกองคลัง  
นายวิสิน  หินใหญ่ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ผอ.กองคลัง) ขอตอบคําถามท่านพงศกร  กาไชย  เรื่องแผนที่ภาษีก่อนนะครับ  ปี  2557 
 ได้รับเงินงบประมาณ  250,000  บาท  ตอนนี้ห้องปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  วัสดุ

อุปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเขียนแบบ  กระดาษ  ฯลฯ เกี่ยวกับแผนที่ภาษี  ซื้อเก็บไว้
เป็นอย่างดี  ปีงบประมาณ  2558  ขอตั้งงบอีก เพ่ือจ้างคนเดินสํารวจถูกตัดเหลือ
50,000 บาท ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  ปีนี้จึงขอตั้งไว้เหมือนเดิมก่อน 

 อีกเรื่องคือ ปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง  ที่จะปรับปรุงต่อเติมคือไม่ได้ไว้เป็นห้อง
ทํางานแต่เป็นห้องสําหรับเก็บตู้เอกสารเกี่ยวกับการเงินทุกเรื่อง เนื่องจากเอกสาร
ทางการเงินเรามีจํานวนเพิ่มข้ึนแต่ละปี  แต่ไม่มีที่จะจัดเก็บเอกสาร  ถ้ามีหน่วย
ตรวจสอบมาตรวจสอบก็จะสะดวกในการค้นหาเอกสาร  สําหรับกองคลังก็มีเรื่อง
ชี้แจงเท่านี้ 

นายโรจน์  มูลชัย ขอเชิญหัวหน้าส่วนโยธา ได้ชี้แจงเรื่อง  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ประธานสภาฯ) และประปาสํานักงาน 
นายเมธี  แสงศร ี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(หัวหน้าส่วนโยธา) ขอชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณดังนี้ 

1.  วัสดุก่อสร้าง  265,000  บาท  ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการจัดซื้อท่อระบายน้ํา  
และส่วนหนึ่งเป็นการซ่อมแซมสํานักงานบางส่วนที่เสียหายเช่นกระเบื้อง  
ปูนซีเมนต์  ทราย  ฯลฯ  

2. วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถฟาร์มแทกเตอร์  รถไถของเขาจะทํางานหนักในช่วง
หน้าแล้ง  ช่วงนี้เป็นหน้าฝน  ซึ่งรถไถของเราไม่สามารถดําเนินการได้    

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาสํานักงาน อบต.แม่ลอย  ก่อนที่จะทําโครงการได้
ปรึกษากับคณะผู้บริหารแล้วว่า บ้านหมู่ 3  มีประปาใหม่  และได้เห็นแท้งน้ําของ
หมู่บ้านอันเก่า ได้ขอทางหมู่บ้านว่าจะนําแท้งน้ํามาลง อบต.  ตั้งงบประมาณใน



การสร้างฐานตามแบบของโยธาธิการฯ กําหนด รวมทั้งการขนส่งด้วย  แต่ทาง
หมู่บ้านได้นําไปให้โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ก่อน  แต่ไม่ได้มองของหมู่  4  ก็เลย
เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างใหม่ส่วนแบบจะเหมือนของ หมู่7  แต่ความสูงจะไม่เท่า
ของหมู่  7  เนื่องจากเป็นการจ่ายน้ําในวงรัศมีท่ีไม่ไกล  แรงดันน้ําไม่สูง  เหตุผล
เพราะประปาของ อบต. ปัจจุบันใช้ไม่ได้เลย  ซึ่ง อบต.แม่ลอยเป็นหน่วยงาน
บริการรับใช้ประชาชนทั้ง  13  หมู่บ้าน  และนโยบายรัฐบาลให้ อบต.เตรียมการ
ป้องกันภัยแล้ง  ซึ่งเป็นเหตุที่คาดการณ์ไม่ได้   

นายโรจน์  มูลชัย  ขอเชิญหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฯ 
(ประธานสภาฯ)  เล็กเล็ก 
น.ส.จงดี  อินต๊ะนนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทุกท่าน 
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) ที่ท่านพงศกร  กาไชย  ได้ถามมา  ตอนที่ข้าพเจ้ามารับตําแหน่งใหม่ คณะผู้บริหารได้ 

ชวนไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามีปัญหาอย่างไร  ซึ่งแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
ก่อสร้างมานี้เป็นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก็ได้เห็นปัญหาของแบบ
และเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  จึงได้ปรึกษากับส่วนโยธาว่าน่าจะมีลาน
กิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ท่านหัวหน้า
ส่วนโยธาได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายเมธี  แสงศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทุกท่าน ขอเพ่ิมเติม 
(หัวหน้าส่วนโยธา) ทางหัวหน้าส่วนการศึกษา  คือ  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตําบลแม่ลอย  สิ่งที่ต้องต่อเติมคือพ้ืนที่ใช้สอยบางส่วน  คือส่วนที่มันเว้าแว่งปีกซ้าย
และขวา เพื่อเป็นลานกิจกรรมในร่ม ซึ่งลานกิจกรรมกลางแจ้งมีแล้ว อีกส่วนคือโรง
อาหารซึ่งมีพ้ืนที่ต่ํากว่าถนน  ซึ่งทางคณะกรรมการที่มาตรวจประเมินศูนย์ฯบอกว่า
ไม่ได้มาตรฐานของ  สมส.  จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเรียกว่าโรค มือ เท้า ปาก  ซึ่ง
ตรงนี้คือจะเทพ้ืนโรงอาหารให้สูงขึ้นและปูพ้ืนกระเบื้องใหม่ให้ถูกสุขลักษณะของ 
สมส.ที่มาตรวจ  ขอนําเรียนเท่านี้ครับ 

นายโรจน์  มูลชัย  ท่านพงศกร  คงจะได้รับความกระจ่างแล้ว  ท่านใดท่ีมีความประสงค์จะอภิปราย 
(ประธานสภาฯ)   เชิญครับ  เชิญท่านอินถา  ประใจ  อภิปราย 
นายอินถา  ประใจ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทุกท่าน เจ้าหน้าที่ 
(ส.อบต.ม.11)  ขอสอบถามค่าใช้สอยหน้าที่  3  หมวดค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  548,000  บาท   

ใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงาน  ยามในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  หรือกระทํากิจการอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย
ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ตรงนี้ตั้งเพ่ิมมากกว่าปีที่แล้วถึง  
200,000  บาท  อยากทราบเหตุผลว่าทําไม่ถึงได้ตั้งไว้เยอะ 
 



นายโรจน์  มูลชัย  เชิญท่านนายก  ได้ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)    
นายบุญธรรม  ปูชัย ค่าจ้างเหมาบริการเพราะมีพนักงานจ้างเพ่ิมข้ึนมา  คือเราจะจ้างยามเพ่ิมขึ้นมา 
(นายก อบต.) เนื่องจากปัจจุบันนี้สมาชิกสภาเราไม่ได้เข้าเวรแล้วมีแต่เจ้าหน้าที่มาอยู่  หากมีเหตุ

ฉุกเฉินส่งผู้ป่วยต้องไปทั้งสองคน  ไม่มีใครอยู่เฝ้าสํานักงาน   
นายโรจน์  มูลชัย  ท่านนายก  ก็ได้ชี้แจงแล้วน่ะครับ  ท่านใดมีความประสงค์ที่จะชี้แจงอีก 
(ประธานสภาฯ)   ก่อนที่เราจะรับหลักการ  เชิญท่านสมัย  อินมาส  อภิปราย 
นายสมัย  อินมาส เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสภาทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.8) ผมสอบถามเรื่องของการจ้างเหมา  เราจ้างคนหนึ่งคนเงินเพ่ิมข้ึนถึงสองแสนกว่าบาท 

อยากทราบว่าเงินเดือนแต่ละคนต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ ทําไมถึงได้ตั้งไว้เยอะ 
นายโรจน์  มูลชัย  เชิญท่านรองปลัดฯ ได้ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)    
น.ส.อนุสรา  วชิัยเนตร เรียนท่านประธานสภา  ท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ขอนําเรียน 
(รองปลัด อบต.)  ชี้แจงการจ้างเหมาบริการจะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  เพราะตอนนี้ อบต.เรามี 

ค่าใช้จ่ายร้อยละ  39  ซึ่งกรมไม่ให้เกินร้อยละ  40  ต่อไปพนักงานจ้างของ อบต.แม่
ลอยที่มีอยู่อาจจะปรับลดมาเป็นจ้างเหมาบริการทั้งหมด  เหตุผลคือไม่ต้องจ่ายโบนัส  
หรือสวัสดิการอื่น ๆ จะปรับลดเป็นจ้างเหมาทั้งหมด  ที่มีเบิกตอนนี้ก็จะมี  พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลฯ  9,000 บาท  พนักงานขับรถ 9,000  บาท แม่บ้าน  8,000  บาท  
ผู้ช่วยธุรการ  8,000  บาท  ตกต่อเดือน  34,000 บาท  คิดเป็นต่อปี  408,000 บาท  
ถ้าจะจ้างยามเพ่ิมหนึ่งคนน่าจะประมาณแสนกว่าบาท  เพราะในหมวดนี้จะมีเบิกจ้าง
ถ่ายเอกสาร  จ้างตัดหญ้า  อย่างอ่ืนที่อบต.ไม่สามารถดําเนินการได้ ไม่ใช่จะจ้างแต่
คนอย่างเดียว  ถ้ายามก่อนนี้เราจ้างยามอยู่ที ่6,000  บาท  แต่ก็อยู่ไม่ไหวลาออกไป  
อันใหม่จะประกาศ  5,000  บาท  แล้วแต่ทางสภาจะพิจารณา   

นายโรจน์  มูลชัย  ท่านสมัย  อินมาส  คงจะได้รับความกระจ่าง  ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย 
(ประธานสภาฯ)   เชิญเลยนะครับ 
   เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม  หรืออภิปรายแล้ว   ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมโดย
การยกมือลงมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559     
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันเห็นชอบ  รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  25593  ด้วยเสียงข้างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไม่มาประชุม จํานวน      1  เสียง 



นายโรจน์  มูลชัย  ได้ชี้แจงเรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
(ประธานสภาฯ)  และในการพิจารณา  วาระท่ีสอง   คือขั้นแปรญัตติ   สภาต้องกําหนดระยะเวลา 

เสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการฯ    

นายโรจน์  มูลชัย  ให้ที่ประชุมได้เสนอกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ 

เวลาเริ่มรับคําแปร    เริ่มตั้งแต่สภาฯมีมติรับหลักการในวันที่  11  สิงหาคม  2558  
(เวลา  12.10) เวลาปิดรับคําแปร   ปิดเวลา 16.30 น. วันที่  12  สิงหาคม  2558 
และให้เสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่ประธานสภาฯ  ภายในเวลา  
15.30 น.  วันที่  13  สิงหาคม  2558  

นายโรจน์  มูลชัย  แจ้งนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม  2558 เวลา 09.30 น. 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายบุญธรรม  ปูชัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม 
 (นายก อบต.)  1.  การร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อําเภอเทิง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558   

ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอเทิง 
2.  เชิญสมาชิก อบต.ทุกทา่น  เข้าร่วมโครงการวันพระสัญจร  ตามกําหนดการโดย
พร้อมเพรียงกันด้วย 

นายโรจน์  มูลชัย  แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 1. เชิญร่วมสร้างฝายต้นน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ”ฝายต้นน้ําลําธาร”เนื่องใน

วโรกาสเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษาในวันที่ 12  สิงหาคม 2558  เวลา 13.30 
น บ้านห้วยน่าน หมู่ที่4  
2 .เรื่องสํารวจส่องแนวเขตที่ดิน บริเวณท่ีทําการอบต.แม่ลอย ผมได้ประสานงานกับ
ทางช่าง สปก. จะมา สํารวจรางวัดที่ดังกล่าในวันที่ 14 สิงหาคม 2558   

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

(ลงชื่อ)        นพดล  บั้งเงิน     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายนพดล  บั้งเงิน) 
      เลขานุการสภา  ฯ 

 



           (ลงชื่อ)         โรจน ์ มูลชัย           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
    (นายโรจน์  มูลชัย)                                       
      ประธานสภา  ฯ 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 3/2558  ครั้งที ่1 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2558 

 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

        สมัย อินมาส        บุญนัก  อินเรียน        
  (นายสมัย  อินมาส)    (นายบุญนัก  อินเรียน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
     


